

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG
“NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT”

Thông tin tác giả: Họ và tên: Nguyễn Mai Anh
Năm sinh: 2009
Địa chỉ: THCS Nhân Chính
SĐT: 0842832322

Thông tin nhân vật: Họ và tên: Bùi Xuân Kiên
Năm sinh: 2009
Địa chỉ : THCS Nhân Chính
SĐT: 0862300309

Thanh Xuân, tháng 1/2024

BÙI XUÂN KIÊN – CHÀNG TRAI TÀI NĂNG

Bác Hồ vĩ đại của chúng ta đã từng nói rằng: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa . Cả dân tộc ta là một rừng hoa.” Quả vậy, trong cuộc sống xung quanh chúng ta, không hiếm để bắt gặp những người có nghĩa cử cao đẹp, những hành động tốt giúp đỡ mọi người. Họ chính tấm gương mà chúng ta nên noi theo và học tập. Và có lẽ người tốt không ở đâu xa mà ở ngay trong mái trường THCS Nhân Chính thân yêu của ta nơi có rất nhiều những tấm gương học sinh học tốt. Trong đó, tôi xin được viết về chàng trai của đại gia đình lớp 9A6 chúng tôi – bạn Bùi Xuân Kiên. Cậu bạn với nhiều tài năng và thành tích học tập đáng nể để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc hơn cả.



Bạn Bùi Xuân Kiên, lớp 9A6, THCS Nhân Chính

Xuân Kiên là một cậu bạn bình thường trong lớp chúng tôi nhưng cậu ấy đã chứng minh cho chúng tôi thấy “Bình thường chứ không tầm thường”. Bởi lẽ bằng sự nỗ lực và cố gắng miệt mài từng ngày của bản thân, cùng với sự dìu dắt

của các thầy cô giáo trong lớp, Kiên đã không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để có thể vững tin bước trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức ở bộ môn mà bạn yêu thích - bộ môn Vật Lý. Và không phụ công dạy dỗ dẫn dắt của thầy cô, trong bốn năm liền học tập tại mái trường THCS Nhân Chính, bạn đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào.

- Luôn giữ vững phong độ top 3 ở trường lớp
- 2021 - 2022: Đạt Giải Vàng Đấu trường toán học VioEdu cấp Quận
- 2022 - 2002: Huy chương Bạc (Distinction) vòng Quốc gia Kỳ thi Tìm kiếm Tài năng Toán học ITMC 2023
- 2022 - 2023: Giải Xuất sắc (High Distinction) vòng Quốc gia kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras 2023
- 2022 - 2023: Giải Khuyến khích cuộc thi Tiếng Anh qua Internet IOE cấp trường
- 2023 - 2024: Giải Nhất môn Đá cầu Hội khỏe Phù Đổng cấp trường
- Đặc biệt trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp quận vừa qua bạn đã được giải Nhì môn Vật Lý và giải nhì môn Khoa học, bạn được chọn vào đội tuyển của quận để đi thi cấp thành phố.

Những thành tích của bạn thật đáng để chúng tôi tự hào biết bao!

Chàng trai tài năng của lớp 9A6 chúng tôi không chỉ đạt nhiều thành tích trong học tập mà cậu ấy còn là một cây văn nghệ của lớp nữa. Kiên không chỉ biết đàn ghi-ta rất hay mà cậu còn có giọng hát trầm ấm, có tài dẫn chương trình hoạt bát ứng biến nhanh nhẹn, mà còn biết cả nhảy hiện đại nữa. Với tài năng của bản thân nên trong tất cả các hoạt động ở trường cậu ấy đều tham gia rất tích cực sôi nổi để lại nhiều ấn tượng với thầy cô và các bạn học sinh. Tài năng của Kiên không chỉ dừng lại ở nghệ thuật mà chàng trai ấy còn chơi thể thao rất giỏi như bóng rổ luôn làm thủng lưới đối phương là đội tuyển của trường tham gia thi cấp quận, đối với bóng đá lại là thủ môn xuất sắc ôm trọn những quả bóng

của đội bạn không để lọt lưới quả nào hay cờ vua với những nước đi sắc bén. Kiên không chỉ là học sinh gương mẫu luôn chấp hành tốt nội quy của nhà trường, luôn giúp đỡ thầy cô mà cậu ấy còn là người bạn mà được tất cả học sinh trong lớp yêu quý vì tính cách cởi mở hoạt bát, luôn giúp đỡ mọi người nhiệt tình, không ngại công lao.



Xuân Kiên và các bạn lớp mình

Kiên không chỉ luôn tích cực nhiệt tình năng nổ ở trường lớp là mà ở nhà cậu cũng luôn phụ giúp bố mẹ làm việc nhà như: nấu cơm, rửa bát, quét nhà, dọn phòng,... Đồng thời cậu ấy cũng được mệnh danh là “anh trai nhà người ta ” khi luôn nhường nhịn, yêu thương, chăm sóc, vui chơi và dạy học cho em trai của mình. Tuy bố mẹ bạn chỉ làm nhưng nghề bình thường nhưng bạn

ấy luôn tự hào và yêu bố mẹ vô cùng bởi Kiên hiểu bố mẹ để nuôi lớn mình vất vả tới thế nào.



Kiên và cậu em trai

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được học cùng Kiên trong suốt 4 năm vừa qua và cũng được nghe Kiên chia sẻ về ước mơ và dự định của bản thân là: *“Thi đỗ vào trường chuyên Lý để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của tớ dành cho môn học này”*. Dường như khi nói đến điều này ánh mắt, cùng nụ cười của cậu ấy làm cho chúng tớ say mê đến nhường nào. Và có lẽ chính tính cách cởi mở, thân thiện cùng với sự thông minh, tài năng của bạn đã để lại trong trái tim tôi một ấn tượng đặc biệt. Giờ đây, chúng tôi đang là học sinh lớp 9, chẳng mấy nữa chúng tôi sẽ phải đối mặt với một kì thi đầy thử thách, cam go phía trước. Nhưng tôi tin rằng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, chàng trai của tôi sẽ hiện thực hóa được ước mơ của mình.

Tháng 5 chẳng mấy sẽ về, rồi chúng ta sẽ phải chia xa. Nhưng riêng trong trái tim tôi và tập thể lớp 9A6, Xuân Kiên sẽ mãi như đóa phượng vĩ kia thấp

sáng những tin yêu, những gì đẹp nhất, trong sáng nhất của tuổi học trò dưới mái trường yêu thương này.

XUÂN KIÊN – CHÀNG TRAI TUYỆT VỜI CỦA LỚP TÔI!!!

Thanh Xuân, ngày 10 tháng 1 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Người viết

Nguyễn Thị Thanh Vân

Nguyễn Mai Anh